

UBND HUYỆN THỦ THỪA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /PGDĐT

Thủ Thừa, ngày tháng năm 2020

V/v thực hiện kết luận của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc phòng;
- Chủ các nhóm lớp tự thực.

Thực hiện Kết luận số 1086-KL/TU ngày 25/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện công văn số 2041/SGDĐT-CTTT, ngày 26/6/2020 về thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nhằm phát huy các kết quả đạt được đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham mưu cấp ủy tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục học tập, quán triệt những nội dung cốt lõi, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị từ đó tích cực, tự giác thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện có hiệu quả phù hợp với từng vị trí công tác, điều kiện của đơn vị; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng vững chắc của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 324/KH-PGDĐT ngày 18/3/2020 của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2020 "*Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*", gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019. Nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; công khai các kế hoạch, Bản Cam kết của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến; quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo Bác nhằm khuyến khích, động viên tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và xã hội. Chú trọng đổi mới phương pháp và hình thức tuyên truyền, quan tâm công tác tuyên truyền thông, báo chí, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả Cuộc vận động sáng tác, quản

bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí chủ đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị nhất là trong thời điểm trước, trong và sau đại hội đảng các cấp.

Tập trung thực hiện có hiệu quả cải cách lề lối làm việc, tạo sự chuyển biến tích cực về phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục; rèn luyện, giáo dục đạo đức học sinh; cải cách hành chính; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật công vụ. Tập trung xử lý, khắc phục, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân quan tâm.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp; khơi dậy, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các đoàn thể, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chú trọng công tác sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa trong đơn vị, cộng đồng xã hội.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, sai trái; kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo **trước ngày 20 tháng 11 hàng năm**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các bộ phận chuyên môn;
- Lưu: VT, Nh.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Trần Thị Kim Nhân